




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อมด้วย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. ปลัดยชชวณคาราวาน “รถเพื่อนใจ สู้อยู่ร่วม” ในวันที่ 19 ธ.ค.67 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร สป.สธ. พร้อมกล่าวว่า “รถเพื่อนใจ” เป็นหนึ่งในนวัตกรรมของ สธ. สามารถให้บริการสุขภาพจิตในพื้นที่ที่เดินทางยากลำบาก ทั้งการพบจิตแพทย์ผ่านระบบทางไกล ตรวจวัดระดับความเครียดด้วยเครื่องไบโอฟีดแบ็ค ลดความเครียดด้วยแวนิวอาร์และเก้าอี้คลายเครียด ตลอดจนให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาและส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.กล่าวว่า สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ปชช.ได้รับผลกระทบถึงกว่า 730,000ครัวเรือน ขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 22 ธ.ค.67 สธ.จึงส่งคาราวาน “รถเพื่อนใจ สู้อยู่ร่วม” จำนวน 5 คัน ไปช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยได้รับการดูแลฟื้นฟูจิตใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, thaitabloid, hfocus, INN, plewseengern)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ขณะนี้ยังมีปัญหาใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง จากฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมถึงยังมีมวลน้ำจากเทือกเขาหลวงไหลหลาก จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 6 แห่งใน 3 จังหวัด ปิดบริการ 1 แห่ง คือ รพ.พระพรหม พร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด โดยให้เน้นการป้องกันสถานพยาบาล หากไม่สามารถให้บริการได้ให้จัดจุดบริการทดแทนดูแลปชช. พร้อมเฝ้าระวังโรคระบาด ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคปอดอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคอุจจาระร่วง โรคหัดและโรคไอกรน ซึ่งยังไม่พบการระบาดในพื้นที่</p>	
<p>ลดกินเค็มเพิ่มออกกำลังกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (fm91bkk, thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เปิดกิจกรรมเปิดบ้านกรมอนามัย “เปิดใจ โลว์คาร์บไม่โลว์แคล สื่อมวลชน ห่วงไกล NCDs” พร้อมเผยว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในไทย มีผู้ป่วยกว่า 14 ล้านคน โดยเฉพาะโรคเบาหวาน สาเหตุหลักมาจากการบริโภคอาหารหวานมันเค็มเกินมาตรฐาน WHO และการขาดกิจกรรมทางกาย กระทรวงสาธารณสุขเตรียมหารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ผลิตอาหาร เพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลและโซเดียม พร้อมเสนอแนวทางสนับสนุนองค์กรที่ช่วยลดผู้ป่วย NCDs เช่น การใช้มาตรการทางภาษี และพิจารณาออกกฎหมายในอนาคต</p> <p>ชวนคนไทยลดโซเดียม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, Fm91)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านกรมอนามัย เปิดใจ โลว์คาร์บไม่โลว์แคล สื่อมวลชน ห่วงไกล NCDs (Open House Meet the Press @DOH) ว่า ชวนคนไทยลดโซเดียม ไม่กินเกิน 2,000 มก./วัน หรือเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา เทียบกับน้ำปลาไม่เกิน 4 ช้อนชา พร้อมกระตุ้นมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นถึง 68.1% จากปัจจุบันเพียง 19.1% ขณะเตรียมหารือผู้ประกอบการผลิตอาหารลดหวาน มัน เค็ม ชื่อนาคตอาจมีมาตรการทางภาษีให้องค์กรลดโรคNCDs ได้สำเร็จ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ไทยแพบอลอยด์, Ch7)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เผย พบว่าวัยรุ่นท้องไม่พร้อมในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2563 – 2567 อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุน้อย คือ ต่ำกว่า 14 ปี เริ่มคงที่อยู่ในระดับ 0.9 ต่อพัน และล่าสุดในปี 2567 อัตราคลอดในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี เท่ากับ 0.93 ต่อพัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 0.7 ต่อพัน จึงยังต้องให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมช.สธ. กล่าวถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคลี่คลายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในกลุ่มต่ำกว่า 14 ปี เช่น การส่งเสริมความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การจัดทำมีระบบดูแลช่วยเหลือ คัดกรองนักเรียนที่ตั้งครรภ์ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคมรอบด้าน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยวัยรุ่นกว่า 46,893 รายได้รับการปรึกษาท้องไม่พร้อมผ่านสายด่วน 1663 โดยร้อยละ 96.3 ได้รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พร้อมทั้งมีกิจกรรมป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถึง 414 กิจกรรม ขับเคลื่อนโดยสภาเด็กและเยาวชน</p>	
<p>สธ.เปิดศูนย์แพทย์สาธารณสุข24ชม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย สธ.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ทั้งในส่วนกลางและระดับจังหวัด เพื่อประสานและสนับสนุนการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง, มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน (EMS) ของรพ.และเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทุกระดับ, จัดหน่วยกู้ชีพระดับพื้นฐานและหน่วยปฏิบัติการระดับสูงประจำตามเส้นทางสายหลักที่มีจุดตรวจ/ จุดบริการ เพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังให้ รพ.ทุกแห่งเตรียมความพร้อม ทั้งบุคลากร ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู ระบบส่งต่อ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับบุคลากรและผู้ป่วยขณะนำส่ง ทั้งนี้ หากประชาชนบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่รุนแรงเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิต สามารถเข้ารับบริการที่ รพ.ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ได้</p>	
<p>ศูนย์การเรียนรู้สาธารณสุขชายแดนและทะเล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thaitodaynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์ และสาธารณสุขชายแดน และสาธารณสุขทางทะเล จ.ระนอง ที่ รพ.ระนอง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและทางทะเล ช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง</p>	
<p>ความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (รัฐบาลไทย, Hfocus, The coverage)</p> <p>- นพ.ศักดิ์ชัย อัครราชย์ รองปลัดสธ. และโฆษกสธ. เผย ปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดสธ.เบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว เหลือในส่วนของ อปท. ที่เบิกจ่ายแล้ว 12 ล้านบาท หรือเพียง 8% ของวงเงิน 144.8 ล้านบาท ที่ผ่านมามีกระบวนการขอสนับสนุนช่วยเหลือการเบิกจ่ายต่อเนื่อง แต่ไม่ค่อยคืบหน้า และมีหน่วยงานที่ส่งหนังสือยืนยันไม่ขอเบิก 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเทศบาลตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี</p>	
<p>ประชุมวิชาการสุขภาพประชากรข้ามชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, vijaikhao)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เปิดการประชุมวิชาการสุขภาพประชากรข้ามชาติ เนื่องในวันผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสากล ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธ.ค.67 ที่ศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตาก รพ.แม่สอด พร้อมกล่าวว่า สธ.ให้ความสำคัญกับการจัดการด้านสาธารณสุขชายแดน เนื่องจากเป็นด่านหน้าในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่จะเข้าสู่ประเทศ มีบริบทที่แตกต่างจากพื้นที่ปกติ การปฏิบัติงานมีลักษณะเฉพาะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขชายแดน และพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับระบบสุขภาพประชากรข้ามชาติพื้นที่ชายแดนให้พร้อมรับมือปัญหา ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ส่งผลให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพและมีสุขภาพที่ดี เมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. กล่าวว่า ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวมี 2 ระบบคือ ประกันสังคม และประกันสุขภาพของ สธ. ส่วนภาระในการให้บริการแรงงานต่างด้าวของสถานพยาบาลบางพื้นที่ พบผู้ป่วยนอกคิดเป็น 15% ส่วนผู้ป่วยที่ต้องนอน รพ. คิดเป็น 27% และประเทศไทยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลปีละหลายร้อยล้านบาท ทั้งนี้ ทุกคนที่อยู่บนแผ่นดินไทยจำเป็นต้องได้รับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน เช่น การให้วัคซีน หรือการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคมา รักษาให้หายขาด เพื่อไม่ให้แพร่กระจายต่อ เป็นต้น</p>	
<p>เตือนโนโรไวรัสระบาดในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ไทยนิวส์ออนไลน์, สยามนิวส์, thaitabloids, INN, ch3plus)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผยถึงกรณีเกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงโรงเรียนในอ.แก่งจ.ระยอง พบผู้ป่วยรวม 1,436 ราย ในช่วงการจัดกิจกรรมกีฬาว่า โนโรไวรัสมักจะแพร่ระบาดในกลุ่มเด็ก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว พบบ่อยตามโรงเรียน ภัตตาคาร โรงพยาบาล สถานที่เลี้ยงเด็ก รวมไปถึงรถหรือเรือท่องเที่ยว มีระยะฟักตัวสั้น 12-48 ชั่วโมง หลังการรับเชื้อ ผู้ป่วยมักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการรุนแรงในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ บางรายอาจมีอาการขาดน้ำ จึงควรดื่มน้ำเกลือแร่ พร้อมแนะนำมาตรการในการป้องกันตนเองจากโรโนไวรัส โดยทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างผักและผลไม้ให้สะอาด ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ก่อนและหลังทำกิจกรรม และหลีกเลี่ยงดื่มน้ำและสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ยง กุวัชรวรรณ จุฬาฯ โพสต์ประเด็นการเผยแพร่ในออนไลน์ว่า โนโรไวรัสระบาดหนักในโรงเรียน น่าจะเป็นข่าวเก่า ที่มีการระบาดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน โดยนำมาผสมกับการระบาดที่ประเทศจีน ซึ่งในทุกฤดูหนาว โนโรไวรัสจะพบได้เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับโรคตาไวรัส เป็นการพบเพิ่มขึ้นในทุกปี พร้อมแนะ ประชา.ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, siamnews)</p> <p>- รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาฯ โพสต์ โนโรไวรัส ไม่ใช่โรคใหม่อะไร มีระบาดทั้งในไทย และในจีนทุกปี</p>	
<p>แฉลงข่าว พร้อมก้าวสู่ปีใหม่ ปลอดภัยและภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, ไทยรัฐ, แนวหน้า, มติชน, thansettakij, bangkokbiznews, kaosod, pptvhd36, brighttv, siamnews, hfocus, fm91bkk, thaitodaynews, thailandplus, PPTV, TNews)</p> <p>- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ และ นพ.วีรวัดน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค ร่วมกันแฉลงข่าว "พร้อมก้าวสู่ปีใหม่ ปลอดภัยและภัยสุขภาพ" เตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ให้ระมัดระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมักพบการระบาดเพิ่มขึ้น โดยตั้งแต่เดือนม.ค.ถึงพ.ย.67 พบผู้ป่วยสะสม 630,786 ราย เสียชีวิต 47 ราย พื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ ภาคกลางและภาคใต้ และพบการระบาดในสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น โรงเรียน เรืออนา และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แนะนำให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็น และหลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกัน กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ป่วยหากมีอาการควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือ หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพบแพทย์</p>	
<p>เตือนไข้หวัดใหญ่หนาวนี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเด็กเล็กและผู้สูงอายุ สังเกตอาการป่วยระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แขนงโนมผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงกว่าปีก่อน 1.5 เท่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาวะโภชนาการผู้ป่วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, hfocus)</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.ราชวิถีพัฒนาระบบการคัดกรองและประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วยอย่างครอบคลุม โดยนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันมาช่วยคำนวณพลังงานและสารอาหารสำหรับผู้ป่วย เพื่อลดภาวะทุพโภชนาการและส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพ พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลมีภาวะโภชนาการดีขึ้น 44.6% ระบบดังกล่าวยังเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลกว่า 70 แห่งทั่วประเทศผ่านฐานข้อมูลเดียวกันทุกหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ทำให้สามารถติดตามและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสนับสนุนการพัฒนานโยบายและการวิจัยในงานด้านโภชนาบำบัด โครงการนี้ยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแพทย์ขั้นสูงและนโยบายสาธารณสุขของกรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว</p>	
<p>นวัตกรรมแผ่นแปะโรคสะเก็ดเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, TNN, hfocus, vijaikhao)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย ข้อมูล สธ.ในปี 2565 พบผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน จำนวน 1,748,704 คน คิดเป็นร้อยละ 1-2 ของประชากรไทย จึงเกิดการวิจัยเพื่อพัฒนาแผ่นแปะสมุนไพร โดยนำตำรายาภรณ์ยโอสถ ซึ่งมีสารสกัดแคนนาบิไดโอดลมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมแผ่นแปะสารสกัดสมุนไพรชนิดออกฤทธิ์ทางกระแสเลือด เพื่อช่วยบรรเทาอาการสะเก็ดเงิน ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินจากเวทีระดับนานาชาติ "The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products (iENA 2024)" ณ เมือง นูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี และรางวัลพิเศษ (special award) จากสมาคมสิ่งประดิษฐ์ สาธารณรัฐประเทศจีน (China Association of Inventions)</p>	
<p>กรมวิทย์ปรับลดระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กรมมอของขวัญปีใหม่ 2568 ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ โดยปรับลดระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 440 รายการ และปรับลดอัตราค่าบริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 249 ผลิตภัณฑ์และ 889 รายการทดสอบ พร้อมพัฒนาระบบรับส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ผ่าน iLabPlus ลูกค้านัดตามผ่าน E-report ดูข้อมูลที่ www.dmsc.moph.go.th หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p>พลัง 3 สร้าง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- ดร.นพ.ปองพล วรภาณี รองอธิบดีกรมอนามัย นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์การสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัยไทย ผ่านรูปแบบ “พลัง 3 สร้าง สร้างเด็กปฐมวัยไทยคุณภาพ แก้ไขปัญหาเตี้ย ผอม อ้วน” เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยที่มีคุณภาพ สูงดีสมส่วน ฉลาดสมวัย และห่างไกล NCDs ในอนาคต</p>	
<p>พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผย ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ฉบับที่ 2) ในวันที่ 18 ธ.ค.67 โดยมุ่งเน้นสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรความเสี่ยงต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ภายนอกร่างกาย ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นการวางรากฐานการผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน</p>	
<p>เครื่องยกกระชับผิว HIFU</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TNN, Thailand plus, News18)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการอย. เผย ประชาชนที่ใช้เครื่องยกกระชับผิว HIFU ด้วยตนเองที่บ้าน ทาง ออย. แนะนำควรใช้ความชำนาญเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หากใช้โดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญ อาจทำให้ผิวหนังไหม้และเกิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แผลเป็น เส้นประสาทเสียหายส่งผลให้ปากเปี้ยว คอလာเจนเสียหายทำให้ผิวหนังอ่อนคล้อย รวมถึงเกิดการติดเชื้อจากการใช้งานเครื่องมือแพทย์ HIFU ที่ไม่ถูกต้องได้</p>	
<p>GPO พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>- อภ.เผยภายในปี 2568 มีแผนออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ ยาเม็ดสูตรผสม TEDAVIR (Dolutegravir/ Emtricitabine/ Tenofovir alafenamide 50/200/ 25 mg tablets) และยาเม็ดสูตรผสม TAF-EM (Emtricitabine/ Tenofovir alafenamide 200/25 mg tablets) ซึ่งการพัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ ทั้งสองผลิตภัณฑ์มีขนาดเล็กกว่ารับประทานง่ายกว่า และมีผลข้างเคียงต่อไตน้อยกว่ายาที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ติดเชื้อชาวไทยได้เข้าถึงยาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>	
<p>ยกระดับสถานบริการสุขภาพไทย ลดการตีตรา-เลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อ HIV</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaipbs, pptvhd, chieffocus)</p> <p>- นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์กุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรมฯ และภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ ยกระดับ“สถานบริการสุขภาพไทย” โดยตั้งเป้าให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีประสบการณ์ถูกตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานพยาบาลน้อยกว่าร้อยละ 10 ตาม คำขวัญวันเอดส์โลกปี 2567 นี้ “Take The Rights Path” ซึ่งประเทศไทย ร่วมกับโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นประเทศแรก ๆ ร่วมกับนานาชาติอีก 40 ประเทศ ทั้งการขับเคลื่อนผ่านโรงพยาบาล การทำงานร่วมกันทั้งภาคประชาสังคม และทีมของเครือข่ายผู้ติดเชื้อในพื้นที่ เพื่อลดการตีตราเลือกปฏิบัติ</p>	
<p>การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และเก็บตัวอย่างตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test โดยใช้ชุด HPV Self-Sampling ณ ห้องประชุมคกก.อิสลามประจำ จ.ปัตตานี พร้อมกล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ตั้งเป้าให้สตรี อายุ 30-60 ปี ในพื้นที่จ.ปัตตานี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างครอบคลุมทั่วถึง เพื่อลดความเขินอาย ความกลัว รวมถึงลดระยะเวลาในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล ทั้งนี้สตรีกลุ่มเป้าหมายในเขตสุขภาพที่ 12 ได้รับการตรวจคัดกรองเพียง 2.4 แสนคน จากเป้าหมาย 1.1 ล้านคน ยังไม่ได้รับการตรวจคัดกรองมากกว่า 8 แสนคน ในจำนวนนี้อยู่ในจ.ปัตตานี 1.4 แสนคน ถือว่าเป็นความเสี่ยงและภัยด้านสุขภาพในชุมชน</p>	
<p>เบิกยาพ่นขายออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ผจก., ประชาชาติธุรกิจ, hfocus, tnn, bangkokbiznews, pptvhd, tnews, thecoverage, newtv)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยแม่พาลูกตระเวนรักษาภูมิแพ้ สิทธิ 30 บาท แต่นายาพ่นมาขายออนไลน์ จะเร่งตรวจสอบ พร้อมเตือนไปยังผู้ที่กระทำพฤติกรรมดังกล่าวหรือผู้ที่ทำตามแบบอย่างว่า นอกจากจะถูกดำเนินการทางกฎหมายแล้ว ยังเป็นผู้ที่บ่อนทำลายต่อระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยทุกคน ด้าน เพจ "Drama-addict" โพสต์ข้อความระบุว่า ถ้าเจ้าหน้าที่อยากจัดการพวกที่เวียนหาหมอ แล้วขอเบิกยาพ่นมาเยาะๆ เพื่อเอามาขายในเฟซ ลองหาตามกลุ่มต่างๆ ด้วยคำว่า ยาพ่น หรือ avamys จะพบเป็นจำนวนมาก</p>	
<p>การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.สสส. เผย สสส. ร่วมกับมูลนิธิทันตสาธารณสุข พัฒนาการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก หลังผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ปี 66 ชีววัยทำงานสูญเสียฟันสูงถึง 83.9% มีภาวะเหงือกอักเสบ 81% เป็นร่องลึกปริทันต์ 32.6% เสี่ยงป่วยโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคปอดอักเสบ และโรคมะเร็งช่องปาก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มะเร็งรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- นโยบาย "มะเร็งรักษาทุกที่" ที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทุกหน่วยบริการ กำลังเผชิญปัญหาจากการปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายใหม่ของ สปสช. โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 ผู้ป่วยในบางกรณีต้องมีใบส่งตัว เพื่อรับการรักษา ซึ่งสร้างความยุ่งยากและเพิ่มภาระให้ทั้งผู้ป่วยและหน่วยบริการ แม้ว่าสาเหตุจะมาจากความพยายามลดการเบิกจ่ายซ้ำซ้อน แต่กลับทำให้การดูแลรักษาในทางปฏิบัติยุ่งยากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยมักมีโรคร่วมที่ไม่สามารถแยกการรักษาออกจากกันได้ ส่งผลให้หน่วยบริการที่เป็นศูนย์เชี่ยวชาญต้องรับผู้ป่วยล้นเกิน เช่น รพ.ศรีนครินทร์ที่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 830% ขณะเดียวกันผู้ป่วยและญาติต้องเสียเวลาและค่าเดินทางในการขอใบส่งตัว และหน่วยบริการต้องเผชิญความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายที่ซับซ้อน ข้อเสนอจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ คือ การยกเลิกใบส่งตัวในฐานะหลักฐานเรียกเก็บเงิน ทหาวิธีจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างโรงพยาบาล และพัฒนาระบบเวชระเบียนกลาง เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ ลดผลกระทบต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืน</p>	
<p>โรคแปลกและหายาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์ นสพ. สก๊อบหน้า1: เดลินิวส์</p> <p>- ปี 2567 พบหลายกรณีของโรคแปลกและโรคหายาก เช่น หญิงวัย 51 ปีที่มีตั้งเนื้อใหญ่เท่าลูกฟุตบอลจากโรคน้ำเหลืองอุดตัน และหญิงวัย 52 ปีที่ผิวหนังพุพองลอกโดยไม่ทราบสาเหตุ โรคหายากซึ่งพบน้อยกว่า 1 ใน 2,500 คน มีมากกว่า 8,000 ชนิด เช่น โรคแอมโมเนียคั่งในเด็กเล็ก โรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชน และโรคสมองน้อยเสื่อม ด้านนพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา จาก รพ.ราชวิถี เตือนให้สังเกตสัญญาณผิดปกติในร่างกายและพบแพทย์เมื่อจำเป็น พร้อมแนะนำดูแลสุขภาพอย่างสมดุลเพื่อป้องกันโรค โดยกรณีเหล่านี้สะท้อนถึงความสำคัญของการไม่ประมาทในชีวิตประจำวัน</p>	
<p>ชุดตรวจคัดกรองโรคไตในร้านยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, thecoverage, thethaipress, hfocus)</p> <p>- ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ร่วมกับสภาเภสัชกรรม และ สปสช. ร่วมผลักดัน “ชุดตรวจคัดกรองโรคไต” ที่พัฒนาและผลิตในไทยเข้าสู่ระบบ สปสช. ผ่านร้านขายยาในคก.การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรังแบบครบวงจร นำร่อง 3,000 ชุดในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น รมรณรงค์ตรวจคัดกรองโดยสมัครใจเพื่อรู้ให้เร็วว่าเสี่ยงสร้างความตระหนักเพื่อชะลอการเกิดโรคไต เรื้อรัง และลดค่าใช้จ่าย</p>	
<p>แพทย์สภายีนสอบจริยธรรมแพทย์ รพ.ตำรวจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Nation, Thai PBS, Thaiger, Top News)</p> <p>- นพ.อมร ลีลารัตน์ กรรมการแพทยสภาในฐานะประธานอนุกรรมการสอบสวน ชุดเฉพาะกิจ ที่ตั้งโดยมติที่ประชุมแพทยสภาฯ ได้ทำหนังสือของแพทยสภา ถึง แพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ สอบสวนจริยธรรมแพทย์กรณีรักษานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนากรัฐมนตรี หลังถูกตั้งคำถามถึงความโปร่งใสที่พักรักษาตัว รพ.ตำรวจเป็นเวลา 6 เดือน และขอให้ส่งสำเนาใบส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาต่อ สำเนาเวชระเบียน สำเนาบันทนาการผ่าตัด สำเนาบันทนาการให้ยาระงับความรู้สึก สำเนาบันทนาการพยาบาล สำเนารายงานทางการแพทย์ และเอกสารหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่นภาพถ่ายทางรังสีวินิจฉัย ผลการตรวจทางรังสี ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือเอกสารใดที่เกี่ยวข้องกับการรักษานายทักษิณ ชินวัตร โดยให้ระบุหมายเลขหน้าเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับรองเอกสารทุกหน้าด้วย ภายในวันที่ 15 ม.ค.68</p>	
<p>กก.สภาเภสัชฯ อยากให้แพทยสภาถอนฟ้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>- รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม กรรมการสภาเภสัชกรรม ขอให้แพทยสภาถอนฟ้องจากกรณีการจ่ายยาตาม 16 กลุ่มโรคอาการเพราะส่งผลกระทบต่อการทำงานในระหว่างวิชาชีพ ซึ่งหลังจากมีการรับฟ้อง กรณีแพทยสภาขอทุเลา สภาเภสัชฯ ได้ให้ข้อมูลไปแล้ว เพราะการขอทุเลาเหมือนให้หยุดบริการ ในความเป็นจริงคงหยุดบริการไม่ได้ เพราะประชาชนจะได้รับผลกระทบ โดยมีประชาชนรับบริการมากกว่า 5 ล้านครั้ง ในแต่ละวันมีผู้เข้ารับบริการ ร้านยาใกล้บ้านอย่างน้อย 15,000 ครั้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานการณ์ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, RYT9, Ch3, infoquest)</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ หรือ ซีดีซี เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่รัฐลุยเซียนา กลายเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงรายแรกๆ ที่พบในสหรัฐฯ หลังจากเขาไปสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยและตายในฝูงไก่ที่เลี้ยงไว้ในสวนหลังบ้าน (backyard flock)</p>	
<p>อุตมการณ์พ่นน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกีปหน้า 1: สังคมไทยอุตมการณ์พ่นน้ำ เยาวชนเสพติดองมแงม</p> <p>- คนติดการพ่นน้ำก็มีโรคร่วม ทั้งโรคทางสุขภาพจิต การติดสารเสพติดรวมถึงด้านสุขภาพกาย ระบบประสาท และด้านนิติจิตเวช ทำให้มีโอกาสเสพติดการพ่นน้ำเพิ่มมากขึ้นอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่งลง ดังนั้น การคัดกรองระบุความผิดปกติ "การพ่นน้ำ" จึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในบริบททางคลินิก</p>	